



กระทรวงมหาดไทย ระบบ สวป.สป.๒

๑๗๖

เลขที่..... ๒.๐๖ - ๒ ก.ก. ๒๕๕๖

เวลา.....

ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ
ถนนสุทธิภิรมย์ สป. ๑๐๒๗๐

มิถุนายน ๒๕๕๖

ที่ สป ๐๐๑๗.๓๗๑๕๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑,๒

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๒๗ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวดูดน้ำ” ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗
 ๒. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๔๘ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์” หรือ “ลูกโป่งพลาสติก” หรือ “Blowing balloon” ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๘
 ๓. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง ห้ามขายสินค้า “อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแก๊สคน” เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
 ๔. สำเนาพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
 ๕. เอกสารแผ่นพับสินค้าหน้าโรงเรียน อันตราย...ถึงตายได้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่าปัจจุบันพบว่าบริเวณหน้าโรงเรียนมีการจำหน่ายสินค้าซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีคำสั่งห้ามขาย เช่น “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวดูดน้ำ” ซึ่งใช้ชื่อน้ำตานางเงือกหรือเบบีคริสตัล “ลูกโป่งวิทยาศาสตร์” หรือ “ลูกโป่งพลาสติก” หรือ Blowing balloon “อุปกรณ์ไฟฟ้าช็อตสำหรับแก๊สคน” และสินค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคซึ่งเป็นเด็ก เช่น ของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมกำหนด และสินค้าดังกล่าวไม่มีฉลากคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงอาหารทอดที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ลูกชิ้น ไส้กรอกและขนมที่มีสีฉูดฉาดซึ่งอาจใส่สีสังเคราะห์ที่ไม่เหมาะสม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มีนโยบายให้มีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน หรือผู้บริโภคโดยทั่วไป จึงขอให้คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดดำเนินการรณรงค์และกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสินค้าอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ที่มีการจำหน่ายบริเวณหน้าโรงเรียน ทั้งนี้หากพบการจำหน่ายสินค้าอันตรายตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยผู้ขายสินค้าที่คณะกรรมการสั่งห้ามขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่เป็นผู้ผลิตเพื่อขายหรือเป็นผู้ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และในกรณีที่ตรวจพบการจำหน่ายของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมกำหนด หรือสินค้าประเภทขนม อาหารทอด ปิ้งย่าง หลากหลายชนิด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค หรือเด็กนักเรียน ก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในพื้นที่ทราบและกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตราย ดังกล่าว และรายงานผลให้จังหวัดฯ ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ อังเกิดโชค)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานจังหวัด

ฝ่ายอำนวยการ(จิตรา มาศ)

โทร. ๐ ๒๓๐๒ ๕๐๒๑ - ๔ ต่อ ๓๓๕๖๕

คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่ 9/2527
เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัว
เมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวตุตน้ำ”

ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้พิจารณาเห็นว่า สินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวตุตน้ำ” อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่เด็กได้ จึงได้อาศัยอำนาจตาม มาตรา 36 วรรคหนึ่งและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ออกคำสั่งที่ 1/2526 ลง วันที่ 15 ธันวาคม 2526 ห้ามขายสินค้าดังกล่าวเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งยกเลิก และให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขาย ผลิต ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดำเนินการทดสอบหรือพิสูจน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค

ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งประสงค์จะขาย ผลิต ส่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้านี้ได้ขอให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อทดสอบพิสูจน์สินค้า ผลการตรวจ วิเคราะห์ที่ปรากฏตามรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แจ่ง ตามหนังสือที่ สธ 0505/71 ลงวันที่ 19 มกราคม 2527 สรุปได้ว่า สินค้าดังกล่าวสามารถพองตัวได้ใน น้ำย่อยเทียม (ที่มีสภาพเช่นเดียวกับน้ำย่อยในกระเพาะและลำไส้ของมนุษย์) โดยสามารถพองตัวได้ภายใน ระยะเวลาตามสภาพการย่อยในร่างกายมนุษย์ได้ถึง 5 เท่า และยังคงมีลักษณะเหนียว ไม่แยกหรือแตก่วน ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าสินค้านี้ ไม่ปรากฏว่ามีการย่อยตัวหากกลืนกินเข้าไป เป็นการผิดปกติ ต่อระบบการย่อยและการขับถ่าย ทำให้ลำไส้อุดตันได้ และในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ได้แสดงความเห็น ไว้ด้วยว่าของเล่นนี้ไม่น่าไว้วางใจในความปลอดภัยอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้สมควรวางมาตรการป้องกัน

และดังนั้น เมื่อผู้ประกอบธุรกิจไม่อาจนำทดสอบพิสูจน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าไม่เป็นอันตรายต่อ ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งปริมาณสินค้าที่มีอยู่ ในความครอบครองภายใน 15 วัน โดยได้ให้โอกาสแก่ผู้ประกอบธุรกิจในอันที่จะเสนอหลักฐาน และวิธีการต่างๆ ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้าเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการ ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจแจ้งปริมาณสินค้าที่มีอยู่ในความครอบครองจำนวน 34 ราย รวม 126,300 ตัว พร้อมทั้ง ได้เสนอมาตรการป้องกันอันตรายโดยวิธีการให้กำหนดเป็นสินค้าควบคุมฉลากและได้กล่าวอ้างว่า สินค้าที่ เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวตุตน้ำ” นี้ มีจำหน่ายแพร่หลายในต่างประเทศหลาย ประเทศ ก็ได้ใช้วิธีกำหนดให้มีฉลากกำกับสินค้าเช่นเดียวกัน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 49-8/2527 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2527 แล้วมีความเห็นว่า สินค้าที่เรียกกันว่า “ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ” หรือ “ตัวตุตน้ำ” เป็นสินค้าที่อาจ เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะแก่เด็กเล็ก แม้ในต่างประเทศหลายประเทศจะยอมให้มีการจำหน่ายสินค้า ดังกล่าวโดยมีฉลากกำกับได้ก็ตาม แต่ตามสภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน การให้ความสนใจหรือ ความสำคัญแก่ฉลากกำกับสินค้าของผู้บริโภคยังมีน้อย ดังนั้น แม้ว่าจะกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมฉลาก

และกำหนดให้ฉลากแสดงค่าเตือน วิธีใช้ และวัตถุประสงค์ของสินค้าอย่างถูกต้องเพียงพอ ก็ไม่น่าเชื่อว่า จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้านี้เป็นสินค้าประเภทของเด็กเล่น ผู้ใช้ สินค้าเป็นแต่เพียงผู้บริโภคที่เป็นเด็กเล็กๆ ซึ่งไม่เข้าใจความหมายของฉลาก ประกอบกับปริมาณสินค้าที่ ผู้ประกอบการธุรกิจแจ้งจำนวนมา มีเพียง 126,300 ตัว ซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มาก ไม่เป็นสินค้าที่มีความ จำเป็นและไม่ใช่ของเล่นที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่เด็ก จึงมีมติว่า สมควรมีคำสั่งห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวตุตน้ำ" เป็นการถาวร

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 36 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 1/2526 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2526 เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวตุตน้ำ" เป็นการชั่วคราว
2. ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ" หรือ "ตัวตุตน้ำ"

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

(ลงชื่อ) ร้อยตำรวจโท ชาญ มนุธรรม

(ชาญ มนุธรรม)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สั่งและปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ตอนที่ 136 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2527)